

Ai cho đ̣ng c̣ng ṣn Vịt Nam quỵn lãnh đ̣o?

Tác Giả: Phan Bá Vịt

Thứ Sáu, 10 Tháng 12 Năm 2010 07:27

Đ̣ng đã dùng chiêu bài giành đ̣c ḷp đ̣ đ̣i trá và ḷa ḅp dân chúng và nḥng ng̣i yêu ṇc đ̣ Đ̣ng có tḥ tṛ thành ṃt lọi vua kịu ṃi ṿi ṃi quỵn sinh sát trong tay...



C̣p là đ̣c tính c̣a đ̣ng nên ṭ trong ḅn thân, Đ̣ng luôn cḥa tính vô đ̣o đ̣c. Vì ṿy Đ̣ng ḍ dàng áp đ̣ng và áp đ̣ng trịt đ̣ nḥng pḥn mang tính vô đ̣o đ̣c nḥ đ̣c tài, chuyên cḥ ḅo ḷc. C̣p đ̣c nên Đ̣ng luôn ṣ ḅ c̣p ḷi. Do đó đ̣ng pḥi dùng ḅo ḷc chuyên chính đ̣ tṛn áp ṿi hi ṿng ṣ gị đ̣c mãi...

*

Ngày x̣a khi ṇc ta còn có vua, ng̣i dân cḥa bịt đ̣n các quỵn c̣ ḅn c̣a con ng̣i. Vì ṿy ḥ tin đ̣t ṇc này là c̣a vua – vì vua là con tṛi (thiên ṭ) sai xụng đ̣ cai tṛ. Ḥ cḥp nḥn cho vua quỵn lãnh đ̣o, quỵn sinh sát và ḅt ṃi ng̣i pḥi pḥc ṿ mình. Cḥng ḥn nḥ vua có quỵn đem dân chúng và đ̣t đ̣i cho ḅt kì ai đ̣ có đ̣c ṃt cái ḷi nào đó nḥ ḷy đ̣c công chúa con vua khác.

Ngày nay ng̣i dân đã bịt đ̣n các quỵn c̣ ḅn c̣a con ng̣i. Nḥng nhịu ng̣i ṿn tin là đ̣ng C̣ng ṣn Vịt Nam có quỵn lãnh đ̣o đ̣t ṇc, nḥ nḥng ng̣i ngày x̣a tin vua có quỵn ṇy. Ḥ cḥp nḥn vịc đ̣ng ra lụt, làm chính sách đ̣ pḥc ṿ ḷi ích riêng c̣a đ̣ng và coi nḥ là ṃt vịc đ̣ng nhiên. Ḥ cḥp nḥn ṃt Qục ḥi trên danh nghĩa là quỵn ḷc cao nḥt – có đ̣c ghi trong Hịn pháp – nḥng cḥ là bù nhìn. Ṃi vịc đ̣u cḥ quỵt đ̣nh c̣a Đ̣ng mà tḥc ra là quỵt đ̣nh c̣a “Tḥng ṿ Ḅ chính tṛ”. Qục Ḥi cḥ có vịc thông qua nḥng gì Đ̣ng đã kí ḳt học quỵt đ̣nh cho có ṿ dân cḥ. Ḥ cḥp nḥn Đ̣ng bán đ̣t và bịn cho Trung Qục đ̣ Đ̣ng đ̣c ṭn ṭi ṇ ṿng. Ḅi ṿy ṇu có ng̣i dám nêu câu ḥi: “Ai cho đ̣ng C̣ng ṣn Vịt Nam quỵn lãnh đ̣o?” ṣ ḅ cho là không tḥc tḥi. Ṃt câu ḥi tḥa vì đ̣ng đ̣c quỵn ṇy nḥ các vua ngày tṛc đã đ̣c. Nḥng ṇu tịp ṭc ḥi: ṭi sao đ̣ng ḷi đ̣c quỵn ṇy và ai cho đ̣ng quỵn ṇy? Câu tṛ ḷi ṣ ṛt đ̣n gịn là Đ̣ng đã ṭ cho mình quỵn lãnh đ̣o gịng nḥ các vua ngày x̣a ṭ cho mình cái quỵn ṇy.

Ṿy Đ̣ng đã đ̣a vào nḥng lí do nào đ̣ cho mình cái quỵn lãnh đ̣o? Và nḥng lí do ṇy có còn đúng ṿi tḥi đ̣i ṃ hôm nay không?

Có ṃt ṣ lí do đ̣ Đ̣ng ṭ cho mình quỵn lãnh đ̣o cũng gịng nḥ các vua ngày x̣a cho mình cái quỵn lãnh đ̣o ṇy. Có tḥ ḳ ra ṃt ṣ lí do:

Đ̣ng đã c̣p đ̣c chính quỵn cũng gịng nḥ các vua ngày x̣a đã c̣p đ̣c ngôi vua. Nói đ̣n c̣p là pḥi dùng ḅo ḷc. Chính C̣u Ṭng Bí Tḥ Đ̣ng c̣ng ṣn Vịt Nam Tṛng Chinh – Đ̣ng Xuân Khu, đã xác nḥn: “Đ̣ng c̣ng ṣn c̣p chính quỵn ḅng ḅo ḷc thì Đ̣ng c̣ng ṣn ṣ gị chính quỵn ḅng ḅo ḷc”. Đ̣ che đ̣u vịc ăn c̣p mang tính ḅo ḷc,

Ai cho đảng cộng sản Việt Nam quy định lãnh đạo?

Tác Giả: Phan Bá Việt

Thứ Sáu, 10 Tháng 12 Năm 2010 07:27

tiền và luôn đi theo trào lưu của thời đại mà lại không nhìn thấy trào lưu này sao? Chúng ta qua chế là Đảng cộng sản tìm lí do để hợp thức hoá quy định lãnh đạo đối tượng của mình.

Đảng đã dùng chiêu bài giành độc lập để trả và là bảo vệ dân chúng và những người yêu nước để Đảng có thể trở thành một loài vua kiêu mà vì mọi người quy định sinh sát trong tay. Nhưng Đảng đã thực sự yêu nước thế nào sao đảng lại không chấp nhận có sự cạnh tranh của hai miền trong việc xây dựng đối tượng? Và rồi cùng nhau thực hiện những điều đi đến những hậu quả thay vì gây chiến tranh để dân chúng và tang thương cho bao nhiêu gia đình. Điều này cho thấy Đảng chúng ta thực sự vì đối tượng mà là vì Đảng và mục đích cho Việt Nam trở thành một thực thể của kiêu mà của Cộng sản mà người lãnh đạo là Liên Xô trước đây và là Trung Quốc bây giờ.

Chúng ta hãy xem Document báo cáo chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước Đại hội Đảng lần thứ XI (Phần VIII – Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa). Báo cáo này cho thấy chế độ xây dựng quân đội, công an thành quân đội, công an trung thành với Đảng và bảo vệ Đảng. Hãy nhìn tầm bích chế độ của công an nhân dân đính kèm đây để thấy đảng có thực sự vì đối tượng và vì đối tượng không?

Đảng xây dựng một nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Một lí do nữa mà Đảng đã dùng để cho mình quy định lãnh đạo là Đảng xây dựng một nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế thị trường để hình thành xã hội chủ nghĩa. Nhưng cho đến nay thì chế độ cũng chưa biết được nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường để hình thành xã hội chủ nghĩa như thế nào. Nhưng vậy làm sao thực hiện được? Tất cả vấn đề là áo quần, ví tiền và có tính là đồ đạc như đồ gia dụng XXI Việt Nam thành thế này, thế kia. Còn mục tiêu xây dựng một xã hội Dân chủ, Bình đẳng, Hòa bình, Văn minh thì cũng chưa nói suông, là bánh vẽ, như một đạo đức nhân dân và thế là đạo đức mình vì không có những biện pháp cụ thể kèm theo để thực hiện. Để biết khái niệm dân chủ – dân chủ trong xã hội và dân chủ trong Đảng – là vấn đề then chốt nhất, cần thực hiện cụ thể rõ ràng thì lại cũng không có biện pháp thực thi.

Thực tế cho thấy là sau 35 năm quy định cai trị trên cơ sở, đảng đã làm cho đối tượng trở thành nghèo đói, lạc hậu và thua sút các nước trong vùng mà trước năm 1975 các nước này còn thua kém miền Nam Việt Nam. Đảng đã đưa ra một lí do để tuyên truyền kêu gọi dân chúng tham gia đi t “ngu” quy định rồi Đảng lại phải đi theo những gì “nguy” quy định đã làm cho nền kinh tế Việt Nam đi lên. Nhưng Đảng mới cho áp dụng có một nền những gì “ngu” quy định đã làm và được gọi là đi mà đi. Còn một nữa khác Đảng đã giới thiệu dành cho hình thành xã hội chủ nghĩa để làm sân sau cho Đảng có chế độ độc quyền, tham nhũng. Cái sân sau hình thành xã hội chủ nghĩa này là chế độ Đảng sẽ dùng tiền của dân chúng một cách vô trách nhiệm và phục vụ những quy định riêng của những người lãnh đạo Đảng, những nhóm lợi ích đảng sau Đảng, để che đậy những điều hình thành xã hội chủ nghĩa. Nhưng tất cả chế độ là lừa dối, lừa dối và lừa dối thì thối cho các thế hệ con cháu chúng ta sau này phải gánh chịu. Chế độ nhìn qua vài video hình như Vinashin hoặc bê-xít là chúng ta đã thấy sự thối nát, thiêu hủy và vì quy định riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại tất cả những lí do đảng đưa ra để cho mình quy định lãnh đạo đối tượng chế độ là những đồ đạc trả và là bảo vệ để dùng để áp dụng quy định cai trị lên dân chúng họ có thể dùng bóc lột người dân. Bao lâu Đảng còn nền quy định cai trị đối tượng với tính đặc tài chuyên chế và bảo vệ thì đối tượng càng ngày càng trở thành lạc hậu hơn. Thực tế cho thấy đâu có tiền do – và nhà nước chế độ làm nhiệm vụ quản lý tài và giám sát việc áp dụng luật pháp cho đúng đến để bảo vệ tiền do cho những người – là đó có phát triển, tiến bộ và thịnh vượng. Bởi vậy tất cả những người và Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng quy định cai trị hãy đoàn kết lại đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trở lại quy định quản lý đối tượng cho những người để toàn dân trở về bình thường lên một cách tự do

Ai cho đảng cộng sản Việt Nam quy định lãnh đạo?

Tác Giả: Phan Bá Việt

Thứ Sáu, 10 Tháng 12 Năm 2010 07:27

Có thể xây dựng một nước Việt nam theo cách dân chủ đa nguyên.

Đi xa hơn, cũng cần hiểu rõ nguyên nhân thất bại của đoàn kết quốc tế trên, phải thuyết phục mọi người rằng không có đảng phái nào có quy định hay làm cho một đất nước. Chỉ có người dân mới có quyền này. Chỉ có người dân, qua lá phiếu của mình, mới có quyền ủy nhiệm một tổ chức chính trị trách nhiệm quản lý đất nước. Và vì quyền ủy nhiệm, quyền quản lý đất nước của một đảng phái chính trị chính thức cần sự giám sát hơn trong thời gian và trong phạm vi khả năng của mình: Sau một thời gian (một đến hai năm), một đảng cộng sản quy định có thể bất kỳ nhiệm vụ nào xem là không đủ khả năng.

Nếu chúng ta hiểu đúng cách khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý thì con cháu chúng ta mới có thể nhìn thấy tương lai đất nước khác hơn.

Posted on 08/12/2010 by danlambaoblog

© Thông Luận 2010